

Số: /PGDDĐT-TCCB
V/v tăng cường thực hiện công tác bảo đảm
trật tự an toàn giao thông

Điện Biên Phủ, ngày tháng năm 2021

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục mầm non; các trường Tiểu học,
TH&THCS, THCS trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Công văn số 2049/UBND-QLĐT ngày 21/10/2021 của UBND thành phố Điện Biên Phủ về tăng cường thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non, các trường Tiểu học, TH&THCS, THCS trên địa bàn thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực hưởng ứng năm an toàn giao thông 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và kỷ cương thực thi pháp luật về an toàn giao thông”; Chỉ thị số: 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Chỉ thị số: 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

2. Phổ biến quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh như: đã uống rượu bia thì không lái xe; khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông không sử dụng điện thoại, gây mất trật tự an toàn giao thông; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng, chú ý việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi ngồi trên xe mô tô, xe máy.

3. Phối hợp với Công an thành phố tiếp tục duy trì mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, đối với các trường bám sát trục đường giao thông có hiện tượng ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm có giải pháp bố trí, phân luồng và điểm dừng đỗ phương tiện vào trong sân trường để giảm ùn tắc giao thông khu vực cổng trường.

4. Tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông gắn việc xây dựng “Văn hóa giao thông” vào nội dung xây dựng trường học đạt chuẩn văn hóa. Tổ chức ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Xác định rõ việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông là một tiêu chí đánh giá chất lượng trường học; cán bộ, giáo viên và nhân viên khi bình xét thi đua khen thưởng hàng năm.

Nhận được văn bản này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non, các trường Tiểu học, TH&THCS, THCS trên địa bàn thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Lê Thị Hồng

